

ครม.อนุมัติ 1.6 พันล้านบาทช่วยชาวไร่อ้อย

สั่งควบคุม ตรวจสอบการ
จ่ายเงินช่วยเหลือให้ถึงมือ
ชาวไร่อ้อย

ครม.อนุมัติแผนช่วยเหลือชาวไร่อ้อยฤดู
การผลิต 2558 วงเงินกว่า 1.6 พันล้านบาท พร้อม
ช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อยตันละ 160 บาท นายกฯ
สั่งนำผลการวิจัยจากทีดีอาร์ไอ ปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเร่งด่วน เพื่อลด
ภาระจ่ายเงินชดเชย

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษก
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีวานนี้(2มิ.ย.) มีมติเห็นชอบให้
กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.) กู้เงิน จาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) หรือธนาคารพาณิชย์อื่นตามมาตรา 27
(6) แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย
พ.ศ. 2527 ในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนเพื่อนำมา
ช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อยในฤดูการผลิตปี 2557/2558
ในอัตราตันอ้อยละ 160 บาท

ทั้งนี้ให้จ่ายตรงให้กับชาวไร่อ้อยในทุก
ตันอ้อยที่ส่งเข้าหีบในโรงงานน้ำตาลทรายใน
ฤดูการผลิตปี 2557/2558 จากประมาณการ
ผลผลิตอ้อยเบื้องต้น คาดว่าจะอยู่ที่ 102.20
ล้านตัน จำเป็นต้องใช้วงเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น
ประมาณ 16,352 ล้านบาท หรือจำนวนเงิน
ที่จะต้องจ่ายตามปริมาณอ้อยเข้าหีบจริงฤดูการ
ผลิตปี 2557/2558 ตามแผนชำระหนี้ของ
กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 18 เดือน

โดยให้ควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแลการจ่าย
เงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย ให้ถึงมือชาวไร่อ้อยผู้ที่
มีสิทธิให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ มีการบันทึก
บัญชีให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเป็นลูกหนี้ของกอง

ทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ให้มีข้อมูลลูกหนี้แยก
เป็นรายให้ชัดเจน อีกทั้งจัดระบบควบคุม ตรวจสอบ
และกำกับดูแลโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมดำเนินการด้วย

นอกจากนี้ ครม.เห็นชอบให้ความช่วยเหลือ
เพิ่มค่าอ้อยในอัตราตันละ 160 บาท ตามมติคณะ
กรรมการอ้อยและน้ำตาล (กอน.) เพื่อให้ชาวไร่อ้อย
ได้รับค่าอ้อยในระดับที่ใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิต
และมีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการปลูกอ้อย
ในฤดูการผลิตถัดไป รวมทั้งสามารถลดภาระหนี้
สินและสร้างความมั่นคงในอาชีพให้แก่เกษตรกร
ชาวไร่อ้อยโดยรวมต่อไป

ขณะเดียวกัน ยังเห็นชอบให้คงการปรับ
ขึ้นราคาน้ำตาลทรายภายในประเทศกิโลกรัม
ละ 5 บาท เพื่อนำไปเป็นรายได้ของกองทุนอ้อย
และน้ำตาลทราย สำหรับนำไปชำระหนี้เฉพาะ
เงินกู้ที่นำมาช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อยในฤดูการ
ผลิตปี 2557/2558 จนกว่าจะใช้หนี้หมด
เท่านั้น

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวว่าที่ประชุมครม.ยังมี
มติเพิ่มเติมโดยเห็นว่าโครงสร้างการผลิตอ้อยและ
น้ำตาล และการจำหน่ายยังคงมีปัญหาอยู่ตลอด
จึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลการ
วิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(ทีดีอาร์ไอ) ไปพิจารณาปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม
อ้อยและน้ำตาลโดยเร่งด่วน

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี ยังได้กำชับ
ให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และ
ขอให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องไปกำหนด
ต้นทุนของราคาอ้อยขั้นต้นให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ความเป็นจริง รวมทั้งการจะนำ
ผลผลิตอ้อยไปผลิตเป็นเอทานอลนั้นขอ
ให้เร่งดำเนินการเช่นกัน เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์
จากอุตสาหกรรมอ้อยได้เต็มที่มากขึ้น และ
ลดภาระของรัฐบาลในการจ่ายเงินชดเชยให้
น้อยลง